



ที่ ดศ ๐๔๑๐/ว๓๔๗๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	
เลขรับ	๔๕๓๔
วันที่	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา	๑๕:๕๕

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  
 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สดช. ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ กลไกการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนจัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย

ในการนี้ สดช. ได้จัดทำแบบสอบถามการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ได้รับข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และมาตรการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งนี้ สดช. พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านสามารถให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์ต่อการดำเนินงานพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตอบแบบสอบถามดังกล่าว ตาม QR Code ท้ายหนังสือภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ กฐินหอม โทรศัพท์ ๐๙ ๔๘๕๑ ๒๒๒๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตอบแบบสอบถามด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภุชพงศ์ โนดไธสง)

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๔๒๒ (ขนิษฐา)

